

Ngày 20 tháng 11 năm 2019, Hội đồng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hội An đã diễn ra Hội thảo tham vấn góp ý cho dự thảo Quy chế quản lý Khu Bảo tồn biên Cù Lao Chàm. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo của các Cơ quan, ban ngành liên quan của thành phố Hội An bao gồm Phòng Tài nguyên và môi trường, phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa thông tin, phòng Quản lý đô thị, Đoàn Biên phòng Cù Lao Chàm, Văn phòng UBND thành phố, lãnh đạo UBND xã Tân Hiệp, các đồng chí Lãnh đạo và cán bộ nhân viên của Ban quản lý Khu Bảo tồn biên; Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hội An chủ trì Hội thảo.



Hình 1: Quang cảnh buổi Hội thảo

Thay mặt cho Ủy ban tham mưu số 1 của thành phố, ông Nguyễn Văn Vũ – Phó Giám đốc BQL Khu Bảo tồn biên Cửu Lao Chàm đã trình bày các nội dung liên quan về căn cứ, yêu cầu của thực tiễn và pháp lý để đi vào chi tiết, cụ thể; quy trình xây dựng và các nội dung của Quy chế quản lý Khu Bảo tồn biên Cửu Lao Chàm. Trên cơ sở này, các cơ quan, ban ngành của thành phố đã có những ý kiến đóng góp cụ thể và chi tiết cho dự thảo quy chế.



Hình 2: Ông Nguyễn Văn Vũ trình bày các nội dung liên quan đến Dự thảo quy chế tại Hội thảo tham vấn (ảnh: Huân Thù Huỳnh)

Quy chế quản lý Khu bảo tồn biên Cửu Lao Chàm được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành theo Quyết định Số 88/2005/QĐ-UBND ngày 20/12/2005. Đây là cơ sở pháp lý chính cho công tác quản lý, bảo vệ Khu Bảo tồn biên Cửu Lao Chàm từ trước đến nay. Điều này đã góp

phần lớn nên nghiêm ngặt quản lý trong công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan: đẹp, di sản tích trữ sản phẩm phát triển; chế độ quản lý an toàn; mặt sông sinh vật quý, hiếm được bảo vệ, ...vv. Những kết quả trên đã góp phần thúc đẩy cho việc phát triển kinh tế - xã hội tại xã đảo Tân Hiệp.

Tuy nhiên sau hơn 13 năm Quy chế đi vào thực hiện, thực tiễn quản lý đã có nhiều sự thay đổi vì vậy Phân vùng và Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã bộc lộ những hạn chế chính như sau:

- Vùng bảo vệ nghiêm ngặt quá nhỏ, có diện tích 1,26 km² (so với tổng diện tích 235 km², chỉ chiếm 0,5% diện tích Khu bảo tồn). Điều này chưa phù hợp với tiêu chuẩn và khuyến nghị của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (vùng bảo vệ nghiêm ngặt chiếm 30% diện tích khu bảo tồn), đồng thời chưa đảm bảo được chức năng bảo vệ nguồn lợi và đa dạng sinh học bên trong; và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và tái tạo nguồn lợi tự nhiên trong Khu Bảo tồn.

- Quy chế chưa điều chỉnh hoạt động của phòng kinh doanh khai thác hải sản dưới 20CV, phòng kinh doanh thủy sản và vận chuyển khách, phòng kinh doanh hàng hải, ... vv. Đây là những hoạt động có tác động rất lớn đến tài nguyên, môi trường tại Khu bảo tồn biển. Do đó, cần thiết phải bổ sung vào Quy chế quản lý;

- Quy chế chưa thiết lập Vành đai bảo vệ phía bên ngoài Khu bảo tồn, khu vực này rất quan trọng, góp phần hạn chế các tác động tiêu cực bên ngoài đối với Khu bảo tồn biển.

- Việc mua sắm các máy móc thiết bị ban hành Quy chế (năm 2005), Ban Quản lý (BQL) Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm thuộc UBND tỉnh Quảng Nam. Đến năm 2013, BQL được chuyển về UBND thành phố Hội An quản lý. Do đó, những mối quan hệ phối hợp với các sở, ban, ngành và các địa phương ven biển cần thiết phải điều chỉnh phù hợp.

- Việc mua sắm các biển: kết quả khảo sát hiện trường đa dạng sinh học thực địa đã phát hiện nhiều bãi giồng, bãi đất quan trọng của nhiều loài sinh vật biển (cá, mực, ...). Tuy nhiên, những khu vực này đã nằm ngoài Vùng bảo vệ nghiêm ngặt hiện nay. Do đó, cần bổ sung vào quản lý để tăng cường hiệu quả công tác bảo tồn và phát triển bền vững.



